

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดอุดรธานี

เรื่อง คนเสมือนไร้ความสามารถ และตั้งผู้พิทักษ์

คดีเยาวชนและครอบครัวแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๓๐๒/๒๕๖๗

คดีเยาวชนและครอบครัวแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๓๕๕/๒๕๖๗

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดอุดรธานี ได้รับคำร้องจาก นายสุพจน์ อุ่นสำโรง อายุ ๕๗ ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๑๓๐ หมู่ ๘ ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า นายสุพจน์ อุ่นสำโรง ผู้ร้อง เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนางเลื่อน อุ่นสำโรง ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๑๓๐ หมู่ ๘ ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี นางเลื่อนไม่สามารถจัดการงานโดยตนเองหรือช่วยเหลือตนเองได้เนื่องจากมีกายพิการ ตาบอดทั้งสองข้าง ไม่สามารถดูแลตนเองได้ ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลา ขอให้พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี ร้องขอต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้นางเลื่อน อุ่นสำโรง เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและให้มีคำสั่งให้ นายสุพจน์ อุ่นสำโรง เป็นผู้พิทักษ์ ทางไตสวนผู้ร้องนำสืบได้ความว่า นายสุพจน์ อุ่นสำโรง ผู้ร้อง เป็นบุตรของนางเลื่อน อุ่นสำโรง ปัจจุบันอายุ ๘๒ ปี พักอาศัยอยู่กับนายสุพจน์ ที่บ้านเลขที่ ๑๓๐ หมู่ ๘ ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี นางเลื่อนมีกายพิการตาบอดทั้งสองข้าง ไม่สามารถจัดการงาน โดยตนเองหรือช่วยเหลือตนเองได้ ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลา บิดามารดาของ นางเลื่อนได้ถึงแก่กรรมหมดแล้ว อีกทั้งนายล้วน อุ่นสำโรง ซึ่งเป็นสามีของนางเลื่อนปัจจุบันก็ได้เสียชีวิตแล้ว นางเลื่อนมีบุตรด้วยกัน ๔ คน คือนายวิเชียร อุ่นสำโรง นางหนูเตียร อุ่นสำโรง ผู้ร้อง และนายสุพัฒ อุ่นสำโรง (เสียชีวิตแล้ว) แพทย์ได้ทำการตรวจวินิจฉัยว่า นางเลื่อนมีอาการตาบอดทั้งสองข้าง ไม่สามารถดูแลตนเองได้ และไม่สามารถจัดการงานโดยตนเองได้ ต้องมีคนช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน นายสุพจน์ อุ่นสำโรง ซึ่งเป็นบุตรต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดมาด้วยภาวะเจ็บป่วยดังกล่าว แต่เนื่องจากนางเลื่อน อุ่นสำโรง มีแคชเชียร์เช็คนคราครุงเทพ จำกัด (มหาชน) ส่งจ่าย ชื่อนางเลื่อน อุ่นสำโรง ซึ่งจะต้องเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อนำแคชเชียร์เช็คดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด แต่เนื่องจากนางเลื่อนพิการตาบอดทั้งสองข้าง

จึงไม่สามารถเปิดบัญชีได้ นายสุพจน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่ เป็นผู้ดูแลคนเสมือนไร้ความสามารถได้ อีกทั้งทายาทอื่น ได้ให้ความยินยอมและไม่คัดค้านที่จะให้นายสุพจน์ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งให้เป็น ผู้พิทักษ์ของนางเลี่ยนที่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ นายสุพจน์ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เคยถูกศาลสั่ง ให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายมีคุณสมบัติ ที่จะเป็นผู้พิทักษ์ได้ พิจารณาพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว เห็นว่า นางเลี่ยน อุ๋นสำโรง เป็นผู้ป่วยที่มีกายพิการ ตามอดทั้งสองข้าง ไม่สามารถจัดการงานโดยตนเองหรือช่วยเหลือตนเองได้ ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลา โดยมีคำวินิจฉัยของแพทย์ให้การยืนยัน ซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของญาติตลอดมา จึงถือว่านางเลี่ยน อุ๋นสำโรง กายพิการจนไม่สามารถจะจัดการงานโดยตนเองได้ เข้าลักษณะเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและสมควร ให้ผู้ร้องเป็นผู้พิทักษ์

บัดนี้ จึงมีคำสั่งว่า นางเลี่ยน อุ๋นสำโรง เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความพิทักษ์ของ นายสุพจน์ อุ๋นสำโรง ผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๒ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณัฐพร งามแก้ว

ผู้พิพากษา